



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๗๒๒

ที่ นร ๐๒๒๓/ว๓๑๑

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของ กปส.

เรียน ผอ.สำนัก/กอง ประธานผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑-๘ ประธานประชาสัมพันธ์จังหวัด
ผู้แทนภาค ๑-๘ และหัวหน้าหน่วยงาน

ตามที่ กพร. ได้จัดประชุมหารือ ๓ ฝ่าย ระหว่าง กปส. สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงาน ก.พ. เพื่อพิจารณาและขอรับความเห็นคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ กปส. การกำหนดภารกิจ หน้าที่และอำนาจ ขอบเขตความรับผิดชอบของส่วนราชการ การกำหนดตำแหน่งกรอบอัตรากำลัง รวมถึงประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ และ อปส. ได้สั่งการให้สำนัก/กอง เข้าร่วมประชุมฯ ด้วย นั้น

เนื่องจากในการประชุมหารือ ๓ ฝ่าย ดังกล่าว ปรากฏว่า ยังมีบางหน่วยงานที่มีความเห็นและข้อสังเกตเกี่ยวกับการกำหนดหน้าที่และอำนาจของส่วนราชการระดับกอง อปส. จึงมีข้อสั่งการในที่ประชุมให้ทุกหน่วยงานทบทวนการกำหนดหน้าที่และอำนาจตามร่างกฎกระทรวงอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่ กพร. จะดำเนินการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาในขั้นตอนต่อไป โดยมอบหมายให้ รปส.(๓) รับผิดชอบกำกับดูแลและมอบหมายหน่วยงานดำเนินการ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามข้อสั่งการของ อปส. ที่ให้มีการทบทวนการกำหนดหน้าที่และอำนาจตามร่างกฎกระทรวงอีกครั้งหนึ่ง

ดังนั้น ขอให้ ผอ.สำนัก/กอง ประธานผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑-๘ ประธานประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค ๑-๘ และหัวหน้าหน่วยงาน ดำเนินการทบทวนการกำหนดหน้าที่และอำนาจตามร่างกฎกระทรวงฯ และแจ้งยืนยันความเห็นตามแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งกลับให้ กพร. ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๖

อนึ่ง ในกรณีที่สำนัก/กอง จะดำเนินการปรับแก้ไขข้อมูล ขอให้คำนึงถึงและดำเนินการให้เป็นไปตามมติ ครม. หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และแนวทางที่สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงาน ก.พ. กำหนดด้วย กล่าวคือ เมื่อมีการปรับแก้ไขข้อมูล ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดวางภารกิจของกอง อื่น และเมื่อมีการแก้ไขข้อมูลทาง กพร. จะเป็นหน่วยงานรวบรวมส่งให้ สำนักงาน ก.พ.ร. และจะอำนวยความสะดวกในการจัดเวทีประชุมเพื่อให้สำนัก/กอง ได้เข้าประชุมชี้แจง เสร็จจ่าต่อรองกับสำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงาน ก.พ. ตามขั้นตอนการปรับปรุงโครงสร้างที่ ครม. กำหนด รวมทั้งขอความร่วมมือจากสำนัก/กอง ได้เตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อมูลพร้อมทั้งเป็นผู้ชี้แจงกับสำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงาน ก.พ. ด้วยตนเอง ต่อไป ทั้งนี้ กพร. ได้แนบร่างกฎกระทรวงฯ ข้อเสนอจากการประชุมหารือ ๒ ฝ่าย และแบบแจ้งยืนยันความเห็นฯ รวมทั้งเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการจัดส่งข้อมูลให้ กพร. ภายในระยะเวลาที่กำหนด

(นางสุทธทัย เลิศเกษม)

รปส.





shorturl.at/gvP01

หมายเหตุ

๑.๑ ในการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ มีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยสรุป มีขั้นตอน ดังนี้

๑) จัดทำคำชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการ กปส. พร้อมทั้ง จัดทำร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กปส.

๒) สำนักงาน ก.พ.ร. ให้ข้อสังเกตคำชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการ กปส. (หน้าที่และอำนาจตามกฎหมายกระทรวงฯ) และร่วมกันแก้ไขปรับปรุงคำชี้แจงฯ (จัดประชุมหารือ ๒ ฝ่าย ระหว่าง กปส. กับสำนักงาน ก.พ.ร.)

๓) สำนักงาน ก.พ. ให้ข้อสังเกตคำชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการ กปส. (หน้าที่และอำนาจตามภารกิจส่วน/ฝ่าย) และร่วมกันแก้ไขปรับปรุงคำชี้แจงฯ (จัดประชุมหารือ ๒ ฝ่าย ระหว่าง กปส. กับสำนักงาน ก.พ.)

๔) การประชุมหารือ ๓ ฝ่าย ระหว่าง กปส. สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงาน ก.พ.

๕) เสนอคำชี้แจงฯ ต่อคณะกรรมการแบ่งส่วนราชการภายในของ กปส. ฯ เพื่อพิจารณาข้อเสนอฯ (จัดประชุมคณะกรรมการฯ ระดับกรม)

๖) สอบถามความเห็นหน่วยงานกลาง ได้แก่ สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการคลัง และสำนักงานงบประมาณ

๗) เสนอคำชี้แจงฯ ต่อคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของ กปส. (จัดประชุมคณะกรรมการฯ ระดับกระทรวง)

๘) ส่งคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาร่างกฎกระทรวงก่อนประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา

๑.๒ กพร. ได้ดำเนินการทบทวนปรับปรุงโครงสร้าง กปส. มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน และในช่วงเดือน พ.ค. - พ.ย. ๒๕๖๕ กพร. ได้ดำเนินการประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในกรมและหารือร่วมกับหน่วยงานภายนอก โดยมีการเชิญ ผอ.สำนัก/กอง เข้าร่วมหารือ ๒ ฝ่าย (ขั้นตอนที่ ๒) ระหว่าง กพร.กปส. กับสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อทบทวนการกำหนดบทบาทภารกิจ หน้าที่และอำนาจของส่วนราชการระดับกองตามร่างกฎกระทรวงฯ นอกจากนี้ กกจ. ได้มีการหารือ ๒ ฝ่าย (ขั้นตอนที่ ๓) ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. เพื่อจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในกรม (ภารกิจส่วน/ฝ่าย) การกำหนดตำแหน่งและอัตรากำลัง ซึ่งจากการประชุมหารือ ๒ ฝ่าย ดังกล่าวได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการกำหนดบทบาทภารกิจ หน้าที่และอำนาจของส่วนราชการระดับกอง ตามร่างกฎกระทรวงฯ การกำหนดตำแหน่งและอัตรากำลัง ทั้งนี้ การจัดวางภารกิจ หน้าที่และอำนาจตามร่างกฎกระทรวงฯยังสามารถคงตำแหน่งอำนวยการสูงไว้ได้เช่นเดิม

๑.๓ เมื่อดำเนินการประชุมหารือ ๒ ฝ่ายเรียบร้อยแล้ว กพร. ได้กำหนดจัดประชุมหารือ ๓ ฝ่าย (ขั้นตอนที่ ๔) ระหว่าง กปส. สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงาน ก.พ. เพื่อพิจารณา และขอรับความเห็น คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการฯ การกำหนดภารกิจ หน้าที่ และอำนาจ ขอบเขตความรับผิดชอบของส่วนราชการการกำหนดตำแหน่ง กรอบอัตรากำลัง รวมถึงประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการฯ (ขั้นตอนที่ ๕) และมีแผนจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อ “คณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในกรม” เพื่อพิจารณาภายในช่วงปลายเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ – มกราคม ๒๕๖๖

๑.๔ เนื่องจากในการประชุมหารือ ๓ ฝ่าย ตามข้อ ๑ ยังมีบางหน่วยงานที่มีความเห็นและข้อสังเกตเกี่ยวกับการกำหนดหน้าที่และอำนาจของส่วนราชการระดับกอง จึงยังไม่สามารถพิจารณาข้อเสนอ การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการฯ ในขั้นตอนของการหารือ ๓ ฝ่าย และดำเนินการประชุมคณะทำงาน แบ่งส่วนราชการภายในกรม ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ในข้อ ๑.๓ ได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินการ เป็นไปตามข้อสั่งการของ อปส. ที่ให้มีการทบทวนการกำหนดหน้าที่และอำนาจตามร่างกฎกระทรวงอีกครั้งหนึ่ง จึงต้องสอบถามความเห็นจากสำนัก/กอง เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการประชุมต่อไป
